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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um raforkuverð til garðyrkjunnar.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Er til skoðunar í iðnaðarráðuneytinu að mæta brýnni þörf garðyrkjunnar fyrir ódýrara raf-
magn í tengslum við ný raforkulög, sem taka gildi um áramót, þar sem einingum í tengslum
við raforkusölu verður skipt upp í framleiðslu, flutning, dreifingu og sölu?


